

**DIỄN VĂN KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM**  
**(20/11/1982 – 20/11/2023)**  
**15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG MN BÌNH MINH II**  
**(01/01/2008-01/01/2023)**

Kính thưa: Ông Nguyễn Chính Dân – Phó CT UBND xã;  
Cùng các ông bà đại diện Đảng ủy-HĐND-UBND- xã Bình Minh  
Kính thưa Ông Tạ Trung Huynh- Trưởng ban đại diện CMHS cùng các  
ông bà trong ban đại diện CMHS trường MN Bình Minh II

Thưa toàn thể các đ/c CBGVNV trong nhà trường!

Trong không khí tung bừng phấn khởi của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh những công lao cao cả đối với các nhà giáo. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây, để cùng nhau ôn lại truyền thống của những người làm công tác giáo dục, cũng như ghi nhận công lao và những đóng góp của đội ngũ CBGVNV trong năm học 2022-2023.

Trước hết, thay mặt tập thể **CBGVNV** trường MN Bình Minh II xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND xã, các ông bà đại diện CMHS và tập thể 41 CBGVNV của nhà trường đã tới dự buổi gặp mặt thân mật ngày hôm nay.

**Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đ/c!**

Theo đề nghị của ngành GD, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo VN. Ngày 20/11/1982, lần đầu tiên được tiến hành trọng thể tại hội trường Ba Đình lịch sử. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác giáo dục.

Dân tộc ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lí cao cả thiêng liêng thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là ngày thể hiện đạo lí ngàn năm ấy. Vì thế đã từ lâu 20/11 không chỉ là ngày lễ riêng của ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội. Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh những người dạy chữ, dạy nghề, là ngày để mọi người hướng về các thầy giáo, cô giáo, bày tỏ lòng tri ân với những người uơm mầm tri thức, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những “kĩ sư tâm hồn” biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta. Cố Thủ tướng Phạm văn Đồng đã nói: **“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.”**

**Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cô giáo!**

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các nhà giáo hôm nay luôn trân trọng những thành quả của thế hệ nhà giáo đi trước tạo dựng, các cô giáo đã và đang chủ động đổi mới, sáng tạo, dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp GD nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện tất cả vì các con thân yêu.

Kính thưa quý vị đại biểu khách, kính thưa các đ/c!

Bài học về những nét đẹp của truyền thống nhà giáo VN, đã luôn luôn giúp cho các thế hệ nhà giáo kế tiếp tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cao cả, mà từ ngàn xưa luôn được nhân dân ta tôn vinh, kính trọng. Với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, quý mến thầy giáo, đã đi sâu vào thơ ca, thành ngữ và đi vào những lời ru của các bà, các mẹ "Qua sông phải bắc cầu Kiêu-Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy". Người thầy giáo vinh dự đã lớn, nhưng trọng trách lại càng nặng nề hơn, tính chuẩn mực, mô phạm đòi hỏi càng cao, cô giáo phải là "Khuôn vàng thước ngọc" là "Tám gương sáng cho các cháu noi theo".

Người thầy trong xã hội VN từ bao đời nay là biểu tượng cao quý, tượng trưng cho trí tuệ, tài năng của xã hội. Bao đời nay nhân dân ta vẫn nói "Không thầy đố mày làm nên". Ôn lại truyền thống đó, mỗi nhà giáo chúng ta càng phải tăng thêm lòng thiết tha, yêu nghề và niềm tự hào về vị trí xã hội, sự vinh quang của nghề nghiệp.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đ/c!

Ngày nay chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, CSVC được đầu tư, đời sống mức lương cũng được tăng lên, song cũng rất nhiều nhiệm vụ và thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo: Vấn đề đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; Việc cải tiến phương pháp làm việc, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Điều đáng quý là đa số các nhà giáo luôn giữ được phẩm chất trong sạch, bền bỉ vượt qua mọi thử thách, các thế hệ nhà giáo của trường trong những năm qua đã không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo VN.

Được sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân, sự đồng hành của Ban đại diện CMHS. Năm học 2022-2023 trường MN Bình Minh II đã tập trung thực hiện tốt cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học hạnh phúc”. Nhà trường đã thu được những kết quả đáng phấn khởi. Đội ngũ giáo viên không ngừng vươn lên trong công tác CSGD trẻ và không ngừng học tập, nhà trường đã có 85.2% GV đạt trình độ trên chuẩn, tập thể CBGVNV của trường là một khối đoàn kết, nhất trí. Thực hiện tốt khẩu hiệu : “Cô giáo là người mẹ hiền thứ hai của các cháu”.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã làm tốt công tác huy động số trẻ ra lớp, các cháu được học đúng theo độ tuổi và học 2 buổi/ngày với 12 lớp 320 trẻ. Các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ được nhà trường thực hiện tốt, đạt kết quả cao, cụ thể:

- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

Nhà trường có đầy đủ đồ dùng phục vụ việc CSGD trẻ, có bếp ăn một chiều đảm bảo VSATTP, 100% trẻ được ăn bán trú tại lớp, nâng mức ăn từ 20.000 lên mức ăn 25.000đ/ngày. Đảm bảo đúng thực đơn, đủ khẩu phần ăn cân đối, phù hợp theo mùa, phong phú trên 10 loại thực phẩm ngon hấp dẫn trẻ.

Calo đạt: Trẻ Nhà trẻ: 650-750 Kcalo; MG: 750-840 Kcalo.

Nhà trường duy trì tốt lịch tổng vệ sinh toàn trường 30 phút vào sáng thứ hai hàng tuần.

Trong năm học không có trường hợp ngộ độc và tai nạn xảy ra trong nhà trường, 100% trẻ đến lớp được khám sức khỏe 1 lần và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ phát triển: Giảm tỷ lệ Trẻ SDD thể nhẹ, thấp còi còn 1.8%; Trẻ béo phì: 1.8%

**- Về chất lượng giáo dục:**

100% nhóm lớp được thực hiện theo chương trình GDMN, trẻ có nề nếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, biết ứng xử thân thiện với bạn bè. Đề tạo cơ hội giao lưu học tập cho trẻ, nhà trường đã tổ chức tốt các hội thi cho trẻ: Hội thi “Bé khéo tay” chúng cháu vui khỏe; Rung chuông vàng.

- Kết quả đánh giá trẻ qua các lĩnh vực: đều đạt trên 90%. Trẻ 5 tuổi đạt phổ cập đúng độ tuổi: ra lớp hoàn thành chương trình đạt tỷ lệ 100%.

**\* Công tác xã hội hóa hội nhập quốc tế và tuyên truyền về GDMN:**

- 100% các lớp có góc tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ.

- Tổ chức 3 buổi họp CMHS. Nhà trường có bảng tài chính công khai tiền ăn hàng ngày của trẻ. Đưa tin bài trên loa đài của xã, thôn, trên trang Website để thông báo tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

**\* Về cơ sở vật chất:**

- Đảm bảo đủ 12 phòng học cho trẻ, các phòng học thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đảm bảo an toàn cho trẻ, bàn ghế đủ, đúng quy cách phù hợp cho trẻ học tập. Nối mạng Internet đến 7/12 nhóm lớp có máy tính trong trường.

Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương quy hoạch DT đất xây dựng trường 10.000m<sup>2</sup> xây dựng trường.

**\* Về Đội ngũ CBGVNV** nhiệt tình, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng đội ngũ luôn được nhà trường quan tâm, giáo viên luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Đa số CBGVNV biết ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

**Năm học 2022-2023:** Trường: Được UBND huyện công nhận “tập thể LĐTT”

+ 5 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở ( ĐC Hồng Liên, Đỗ Thúy, Lan Hương, Oanh, Thu Hương); 35 đ/c đạt danh hiệu LĐTT.

+ 02 đồng chí đạt giải nhì GVG, Cô nuôi giỏi cấp huyện (Đ/c Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Hương (NVND); 01 đồng chí đạt giải 3 (đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh); 01 đ/c đạt giải KK (Nguyễn Thị Thu Hương).

- 100% CBGVNV thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các đoàn thể hoạt động tốt: Chi bộ; Công đoàn; Chi đoàn; Chi hội chữ Thập đỏ: Thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tham gia ủng hộ các loại quỹ và hiến máu nhân đạo.

Để kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của các năm học trước, năm học 2023-2024 nhà trường xây dựng những mục tiêu cụ thể, nhằm từng bước khắc phục những khó khăn, để không ngừng nâng cao chất lượng CSGD trẻ với chủ đề năm học “Xây dựng trường lớp, mầm non xanh an toàn hạnh phúc”. Tập trung đầu tư cải tạo sửa chữa CSVC thẩm dột, trang bị đủ máy tính và máy in cho 100% các lớp học, thay mới các giá tủ cá nhân cho trẻ, bổ sung bàn học cho trẻ, đồ dùng phục vụ ăn ngủ, khu vui chơi và đồ dùng học tập cho trẻ.

**Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cô giáo!**

Được sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Trường Mầm non Bình Minh II - Huyện Thanh Oai được từ thành lập từ ngày 01/01/2008 theo quyết định số 1494/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Oai về việc chia tách trường MN Bán công Bình Minh là trường Mầm non thuộc mô hình trường Bán công, với mục tiêu chăm sóc nuôi dạy trẻ trong độ tuổi MN thuộc 4 thôn trên địa bàn xã Bình Minh ( Chua, Quếch, Địa, Dộc). Với tổng số CBGVNV lúc đó có 15 người ( gồm 1 HT, 2 HP và 13 GV) gồm các đ/c : HT Nguyễn T Tám, Phó HT Đ/c Bùi T Hoàng Yến, Ng T Thúc.

Các đ/c GV: Phạm Hồng Liên, Nguyễn Phương Thanh, Lê T Tờ, Bùi Minh Thúy, Ng T Bích Hạnh, Lê T Hoa, Phạm T Như Quỳnh, Ng T Hảo, Ng T Thành, Lê T Vân, Ng T Bén, Ng T Thúy Liễu.

Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBGVNV nhà trường cùng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và ngành GD, được sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh trường MN Bình Minh II cũng đã vượt qua được mọi khó khăn và đang tiếp tục phát triển. Có thời điểm trường có tổng số trên 60 CBGVNV và trên 400 các cháu HS.

Năm 2015 trường được cải tạo, xây dựng mới khu bếp ăn. Khuôn viên được tu bổ, hoàn thiện, sân chơi được xây dựng sạch sẽ đáp ứng tiêu chí môi trường xanh - sạch - đẹp. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2016.

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cô giáo!

15 năm qua, 15 lần tiếng trống khai trường vang lên. Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, trường MN Bình Minh II đã có quá trình xây dựng, trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những thành tích nổi bật đó là:

1. Trường MN Bình Minh II đã làm tốt nhiệm vụ CSGD trẻ góp phần XD đất nước.
2. Đội ngũ cán bộ, GVN của Trường ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng CSGD trẻ.
3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường được đẩy mạnh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.
4. Trường đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS, quyền góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hiến máu nhân đạo và tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ TDĐT.

5. Sự phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao của chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Trường phát triển đi lên.

Trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2015-2016, đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 năm học 2014-2015. Nhiều năm liền đạt trường tiên tiến cấp huyện, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi hội chữ thập đỏ, chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá một cách tổng quát, có thể nói rằng, 15 năm qua, Trường MN Bình Minh II đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nội lực. Trường đã khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục Với phương châm phát triển là “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ” và thực hiện đúng với khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường MN Bình Minh II là một ngày vui” đối với trẻ. Vì vậy đội ngũ cán bộ CBQL GVNV nhà trường đã luôn đoàn kết không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sư phạm để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trường có 100% GV đạt chuẩn, 85.2% GV trên chuẩn. Hàng năm có từ 2 – 4 GVNV đạt GVG, NVNDG cấp huyện, từ 4-5 đ/c CBGVNV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Kỷ niệm Ngày thành lập trường là dịp chúng ta cùng ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của nhà trường, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, các nhà giáo đã cống hiến xây dựng phát triển nhà trường.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường MN Bình Minh II luôn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ kịp thời của các ban ngành đoàn thể xã Bình Minh “Uống nước nhớ nguồn”. Trong niềm vui của buổi Lễ trọng thể kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, tôi xin thay mặt tập thể nhà trường trân trọng ghi nhận công lao đóng góp của các cô giáo, các cán bộ, nhân viên thuộc lớp người đi trước đã xây nền, đắp móng cho ngôi trường MNBIM2. Nhà giáo Ng Tam, Lê T Tờ, Lê T Vân, Ng T Thành, Lê T Hoa, Ng T Tơ, Ng T Thục....

Các đ/c CBQL Bùi T Hoàng Yến, Ng T Thúc, Phạm Hồng Liên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Xin được cảm ơn đội ngũ CBGVNV nhà trường, các con ong thợ đang ngày đêm miệt mài hăng say trong công việc chăm sóc nuôi dạy các cháu.

Những thành tích mà Trường đạt được trong 15 năm qua là rất đáng tự hào. Nhưng mỗi thành viên trong Trường hôm nay và mai sau không được phép bằng lòng mà còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường MN Bình Minh II là trường học hạnh phúc, đạt trường chuẩn QG mức độ 2.

Để đạt được mục tiêu đó, Trường xác định 4 chương trình chiến lược và cũng chính là những nhiệm vụ cơ bản phải phấn đấu thực hiện kiên trì, bền bỉ trong những chặng đường tiếp theo.

**Một là** xây dựng đội ngũ CBGVNV chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

**Hai là** xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác CSGD trẻ.

**Ba là** thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.

**Bốn là** xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi CBGVNV kết hợp với việc đoàn kết trong mọi hoạt động của nhà trường.

Phương châm hành động của Trường là “Đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo, tiếp tục đưa trường phát triển đi lên”. Toàn thể CBGVNV nhà trường hãy cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Trường MN Bình Minh II ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

### **Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cô giáo!**

Giáo dục thế hệ tương lai không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu của thời đại. Đổi mới giáo dục là yêu cầu tất yếu của cuộc sống. Chúng ta luôn ý thức rằng, một đất nước muốn phát triển bền vững phải có một nền giáo dục phát triển tiên tiến.

Nhận thức vị trí cực kỳ quan trọng GD là quốc sách hàng đầu trong thời kỳ đổi mới. XD và bảo vệ TQ XHCN vì tương lai HP của dân tộc. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã hết sức quan tâm tới phong trào GDMN. Với sự quan tâm đó chúng tôi tin tưởng rằng sự nghiệp GD&ĐT của xã Bình Minh nói chung và của trường MN2 nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ hôm nay, thay mặt CBGVNV nhà trường. Tôi xin trân trọng cảm ơn Các các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND-UBND xã, ban đại diện CMHS và toàn thể nhân dân xã Bình Minh đã chăm lo cho sự nghiệp GD, sự nghiệp trồng người.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các cô giáo cô nuôi trường MN Bình Minh II đã và đang dành hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người, MN tương lai của đất nước.

Toàn thể CBGVNV trường MN Bình Minh II hãy phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của ngành nhà giáo VN, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, tận tụy với nghề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà giáo có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi giao lưu gặp mặt nhân dịp ngày 20/11 thành công tốt đẹp.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**HIỆU TRƯỞNG**

**Đào Thị Bích Hương**